



TUẦN BÁO  
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 404

ngày 06 tháng 04 năm 2003

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Chơn Tình**

*Chơn tình tiến hóa tới vô cùng  
Học hỏi chính mình tâm chuyển tiến  
Trí triễn tâm yên duyên tận độ  
Dày công tu luyện pháp công thành*

*Kính bái,*

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 26/01/03 đến 01/02/03**

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Chấn động niệם Phật liên hệ bằng cách nào?
- 2) Sự dâm ô có hữu ích gì không?
- 3) Tiến hoá bằng cách nào mới đúng?
- 4) Chiến tranh có ích lợi gì cho nhân loại hay không?
- 5) Lòng tham của loài người chừng nào mới chấm dứt?
- 6) Tân niên có gì mới lạ?
- 7) Những kỷ niệm đã qua có hữu ích gì ?

**1) Perth, 26/1/2003**

*Hỏi: Chấn động niệm Phật liên hệ bằng cách nào?*

Đáp: Thừa chấn động niệm Phật liên hệ với từ quang của Thượng Đế

**Kệ:**

*Chấn động niệm Phật liên hệ Trời  
Trí tâm thanh nhẹ chuyển quang thời  
Giải mê phá chấp giải tâm đời  
Chuyển biến vô cùng tự hiểu Trời*

**2) Perth, 27/1/2003**

*Hỏi: Sự dâm ô có hữu ích gì không?*

Đáp: Thừa sự dâm ô phí sức và mệt mỏi

**Kệ:**

*Sự dâm ô phí sức hại thân mình  
Khó tiến khó tu khó tự mình  
Trì trệ chính mình duyên khó đạt  
Sửa mình tiến hoá tự mình mình*

**3) Perth, 28/1/2003**

*Hỏi: Tiến hoá bằng cách nào mới đúng?*

Đáp: Thừa tiến hoá bằng cách tự nhiên và hồn nhiên thì mới đúng

**Kệ:**

*Sửa mình tiến hoá tự nhiên tiến  
Giải mở thâm sâu tự đạt hiền  
Quý tưởng Trời cao chung một cõi  
Thành tâm tu luyện rõ diệu huyền*

**4) Perth, 29/1/2003**

*Hỏi: Chiến tranh có ích lợi gì cho nhân loại hay không?*

Đáp: Thừa chiến tranh không có lợi ích gì cho nhân loại

**Kệ:**

*Mưu mô phá hủy chuyện không hay  
Uất khí luân lưu hại mỗi ngày  
Khó khổ diễn ra hành khổ cực  
Toàn cầu động loạn chẳng có may*

**5) Perth, 30/1/2003**

*Hỏi: Lòng tham của loài người chừng nào mới chấm dứt?*

Đáp: Thừa lòng tham của loài người chừng nào thật sự tắt thở thì mới chấm dứt.

**Kệ:**

*Lòng tham chấm dứt sau khi diệt  
Khó khổ long đong vẫn giữ tham  
Tự hại chính mình bao thống khổ  
Không hành không tiến tự mình cam*

**6) Perth, 31/1/2003**

*Hỏi: Tân niên có gì mới lạ?*

Đáp: Thừa tân niên sẽ lắng dịu dần dần mọi sự việc

**Kệ:**

*Tân niên hy vọng rất tràn đầy  
Động loạn tạm yên thế giới bình  
Thể hiện chơn tình người thực hiện  
Cùng nhau xây dựng tự tâm yên*

**7) Perth, 01/02/2003**

*Hỏi: Những kỷ niệm đã qua có hữu ích gì ?*

Đáp: Thừa những kỷ niệm đã qua rất hữu ích khi ký ức nhớ lại việc phải làm tốt cho chung.

**Kệ:**

*Những gì cần thiết đều hành triển  
Khai thác chính mình tự tiến xuyên  
Giải giới phân minh đường chính giác  
Thực hành chơn chính rõ tâm mình*

---

## THƯ TỪ LAI VÃNG

---

V N, ngày 7/10/2001

Con kính thưa Ông Tám,

Đầu thư con kính chúc sức khỏe của Ông Tám luôn luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng sống mãi với chúng con.

Ông Tám kính nhớ! Con rất vui mừng và sung sướng khi con được viết mấy dòng chữ gửi lời thăm Ông Tám và sau đó con xin Ông Tám cho con vài lời khuyên của Ông Tám. Con xin trình bày cho Ông Tám sau đây.

Con bắt đầu ngồi thiền là ngày 19/07/2000. Lúc đầu thì con có tiến bộ, nhưng dạo này con rất là xuống. Con cũng ráng cố gắng lắm, nhưng cũng vậy. Con cầu mong Ông Tám hãy cho con lời khuyên. Con rất cảm ơn Ông Tám nhiều. Cuối lời cho con một lần chúc lại cho sức khỏe của Ông Tám dồi dào sức khỏe.

Con,  
NTMU

-----  
A C, ngày 04/02/2002

M U,

*Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 07/01/2001, được biết con đang bắt đầu tu thiền. Con cần xây dựng ý chí dứt khoát tu tiến, tự diệt tham sân, trì tâm niệm Phật theo băng giảng của Ông Tám, thì đại trí sẽ được mở. Trật tự của nội tâm sẽ được quân bình, lúc ấy sẽ được bình an.  
Chúc con vui tiến.*

*Quý thương,  
Vĩ Kiên  
Lương Sĩ Hằng*

---

### HAI BUỔI RA MẮT VIDEO THIÊN CA KHÍ GIỚI THÌNH THƯƠNG TẠI BẮC VÀ NAM CALI

---

VOVI Multimedia Communication trân trọng thông báo 2 buổi ra mắt video Thiên ca Khí Giới Tình Thương sẽ được tổ chức dưới sự chủ tọa của Đức Thầy:

- 1) Tại San Jose: ngày 31/5/03
- 2) Tại San Diego: ngày 7/6/03

Để buổi ra mắt VОВI với cộng đồng người Viet tại bắc và nam Cali được tốt đẹp và hiệu quả như ý, ngoài những tài liệu VОВI hiện có, chúng ta cần phải ấn tống thêm một số CD rất cần thiết như Giới Thiệu VoVi 1 & 2, phần vấn đáp giữa Đức Thầy với ký giả Trường Kỳ và ông Nguyễn Tiến Toàn, kèm theo một phương pháp công phu ngắn gọn, 6 tháng đầu, để biếu tặng những thân hữu đến với VОВI chúng ta trong hai ngày đó.

Để có phương tiện vật chất thực hiện chương trình ấn tống trên, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hưởng ứng phát tâm đóng góp tịnh tài của Quý Bạn Đạo, Quý Hội, Thiên Đường và Trung Tâm. Sự đóng góp nhiệt tình của Quý Vị sẽ giúp cho VОВI chúng ta có đầy đủ tài liệu nghiên cứu và VОВI được phát triển rộng lớn như Đức Ông Tư và Đức Thầy hằng mong muốn. Và đây cũng là duyên may cho Quý Vị thực thi tâm nguyện cao quý: Vay Pháp Trả Pháp.

Check, Money Order xin gửi về:  
VOVI Dallas Association (Quỹ CD ấn tống)  
4806 LaRue  
Dallas Forth Worth, TX 75211

Hoặc Quý Vị cũng có thể đóng góp với thiên đường / hội địa phương của mình, để chúng ta sẽ phối hợp in chung một lần cho hợp nhất, tiết kiệm được nhiều thời gian và ngân khoản.

Chân thành cảm tạ Quý Vị và kính bái,

VoVi Multimedia Communication.

---

### THÔNG BÁO CỦA VOVI MULTIMEDIA COMMUNICATION:

---

Khí Giới Tình Thương đã mở đường  
Thực hành chuyển hóa tự yêu thương  
Qui y đường lối cùng hành tiến  
Học hỏi vô cùng tự vượt xuyên.

**Đức Thầy**

Bộ video đại hội Khí Giới Tình Thương gồm có 7 cuốn VHS, mỗi cuốn là hai tiếng đồng hồ, đã hoàn tất xong. Quý bạn đạo nào muốn thỉnh một bộ, xin vui lòng liên lạc đặt số lượng bằng với chị Xuân Mai bằng email hay điện thoại. (email: [maioro@yahoo.com](mailto:maioro@yahoo.com), điện thoại: 530-589-6972 (xin vui lòng để message)

Để phục vụ quý bạn đạo hữu hiệu hơn, chúng tôi cũng sẽ ra DVD với phẩm chất rõ rệt hơn, để quý bạn đạo có thể lưu giữ lâu dài, ***nếu có nhu cầu đặt trên 10 bộ***. Chúng tôi thiết nghĩ DVD cũng giản tiện hơn khi phải gửi đi xa. Xin quý bạn đạo vui lòng ủng hộ cho giá vốn như sau:

Bộ đại hội gồm 7 cuốn VHS: 35\$ (+ tiền shipping)  
Bộ đại hội gồm 7 DVD với hộp bìa cứng: 70\$ (+ tiền shipping)

VOVI Multimedia Communication kính bái,

---

### TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

---

#### NIỆM PHẬT ĐỂ CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VỀ TRỜI

....Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành, còn nếu chúng ta không biết ăn năn và thực hành là chúng ta có tội rồi. Lúc đó chết xuống các bạn không được thăng hoa lên Thiên Đàng, các bạn đi

xuống địa phủ xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý giải thoát mới đi được, **Niệm Phật** mới tiến được. Ngày hôm nay xuống địa ngục rồi cuộc thấy người nào biết **Niệm Phật** thì người đó ra khỏi địa ngục, người nào không biết **Niệm Phật** thì còn ở lại, chính chúng ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng vì tức, biết mà không làm. Ở thế gian ăn gì mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó, rồi cuộc quên lo cái quần áo về Trời. Quần áo về Trời là sự thanh nhẹ, quân bình. Bỏ mất sự quân bình của chúng ta thì làm sao chúng ta về Trời. Chỉ có xuống địa ngục thôi, thấy rõ ràng. Mất quân bình thì là đà đi xuống địa ngục. Nếu chúng ta bây giờ chịu tu thì ngày nào đó quần áo về Trời của chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt là chúng ta đi tới nơi, về quê xưa chốn cũ rồi....

## NIỆM PHẬT CHẮC CHẮN SẼ ĐẮC PHÁP

...Có cái gì xảy ra phải cố gắng **Niệm Phật** cho nó qua, phải thấy cái linh nghiệm của **Nam Mô A Di Đà Phật**. Cái nguyên lý: **Nam** là lửa, **Mô** là không khí, **A** là nước, **Di** là phát triển, **Đà** là màu sắc **Phật** là linh cảm, nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Cọng cỏ cũng bao nhiêu chuyện đó. Mình biết cái nguyên lý này, mình khai thông bao nhiêu đó thì đi đến đâu cũng có ăn. Ai cũng bao nhiêu đó thôi, tại sao mình kỳ thị người này, kỳ thị người kia để làm gì?

Phải **Niệm Phật** cho nhiều nó mới tỉnh táo được. Cái thức hồi sinh của mình quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta không vun bồi được thức, chúng ta không có cơ hội hồi sinh. Cho nên niệm cho nhiều để nó khai minh, rồi cái chuyện đời tự nhiên nó tốt hòa, đạo nó mới tiến. Đạo nó tiến đến quân bình thì đời đạo thấy rõ rệt. Trong đời có đạo, trong đạo có đời.

Hỏi chớ trong đời có đạo là chỗ nào? Trong đời sự gây cản, buồn phiền này kia, kia nọ, chúng ta buồn ở thế gian, cái thức nó mới mở, nó đi tu, nó mới tầm ra đạo, thấy không? Đời có đạo chớ! Chớ nói trong đời không có đạo, cái đó nói bậy. Nhờ cái đời nó dày xéo chúng ta mới tầm đạo. Rồi trong đạo nó có đời, những nhà thành đạo đi nói chuyện cho người đời nghe nè, phải trong đạo có đời không? Công bằng và quân bình như vậy....

....Các bạn **Niệm Phật** nhiều chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm một trăm phần trăm. Ai tu thầy kệ, họ nói lý thuyết thầy kệ. Các bạn nghe “Thượng Đế Giảng Chơn Lý”, nghe nó hay lắm, nhưng mà các bạn đem được bao nhiêu vào tâm? Các bạn đọc “Địa Ngục Du Ký” hay lắm! Các bạn đem được bao nhiêu vào tâm? Sách vở tràn đầy ở đây các bạn đem được bao nhiêu vào tâm? Nhưng mà các bạn niệm **Nam Mô A Di Đà Phật**, tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vào tâm hết, phải dọn để có chỗ chứa. Nó cũng ở trong một nguyên lý thôi....

## TRÌ NIỆM PHẬT SẼ CÓ CƠ HỘI ĐỘ THA

....Người tu thanh tịnh chỉ biết lo **Niệm Phật** và độ tha phải phóng cái từ điển mà độ cho đối phương bớt nóng giận, chớ chúng ta không có đưa ra mà cãi vã với họ. Chúng ta đã nắm được cái chuyên môn rồi, xây dựng cái luồng từ điển của chúng ta sẵn có. Những trường hợp đó xảy ra ngay trong gia cang hay ngay trong xã hội, chúng ta chỉ thầm niệm hưởng thượng một hồi thì chúng ta thấy rằng cái huyền diệu của luồng hào quang thành đạt của chính chúng ta có thể hóa giải đối phương, không phải cái chuyện kêu bằng huyền bí hay là làm kinh ngạc mọi người, vì chúng ta có tu thì chúng ta thấy cái chuyện đó thông thường, chúng ta có thể độ tha. Còn những người không tu mà thấy cái ông đó ổng chấp tay ổng **Niệm Phật** hay là ổng trầm lặng một chút thì cái việc đó nó thay đổi thì người ta cho đó là huyền bí. Chúng ta đi trong huyền bí rồi thì không có cái gì kêu là quan trọng hết. Đó là sự thông thường, chưa đạt tới Phật giới đâu, chuyện tầm thường của người tu Vô Vi có thể làm được, với sự thành tâm của nó mà thôi!

## NIỆM PHẬT ĐỂ MỞ ĐỆ TAM NHÃN

...Cho nên các bạn tập trung được đó rồi, sao nó cứ nặng trĩu, nặng trĩu rồi thích nhắm mắt, mà trong cái thích nhắm mắt đó lại thích **Niệm Phật** nữa, nó mới phóng ra, nó mới thấy cái lửa sức mạnh nó thế nào. Cho nên cái đệ tam nhãn này mở mà đối phương tới chống chúng ta, chúng ta cứ ngó ngay chỗ tam tinh của những người mà chưa tập trung thì họ phải hàng phục, họ phải nể nang. Vì cái thần lực này là cái thần lực mạnh nhất, chánh tông của đệ tam nhãn. Chỗ này mà nó xoáy nó mở ra rồi thì các bạn phải ngó ngay, vịn chỗ này ngó ngay đối phương thì dễ hòa với họ và không có trở ngại, còn nếu mà chúng ta dùng cặp mắt thịt ngó, chúng ta còn sợ, mà ta tìm được cái chỗ đó ngó, là không còn sợ nữa. Tâm chúng ta **Niệm Phật** là để cứu họ và cứu mình, giải, dùng Hỏa Tiên Thiên để giải cái hỏa trần trước tại thế gian. Cho nên những người tu Pháp Lý khi đi thăm người bệnh hoạn chúng ta chỉ nhìn ngay chỗ đó mà thôi, nhìn ngay trung tim chân mày, dùng từ tâm **Niệm Phật** và đem cái từ điển cho bệnh nhân, đến thăm nhiều lần họ cảm thấy nhẹ. Con cái gia đình chúng ta bệnh hoạn cũng vậy, nếu họ không tu, mình là người tu, mình phải nhìn họ và phải đem cái từ tâm **Niệm Phật** để truyền cái thanh điển của chúng ta, cái từ điển cho đối phương có cơ hội tự thức....

### THƠ

#### **THUẦN DANH PHƯƠNG TRI HẬU THẾ KHẢ THI**

(I) **THUẦN** Hậu - Tổ sư Thiên Vô Vi  
**DANH** vang nhờ khổ hạnh, từ bi  
**PHƯƠNG** xa tầm đạo, khai chân lý  
**TRI** pháp công phu, đặc huyền vi  
**HẬU** đệ Sĩ Hằng thông chánh pháp  
**THẾ** gian truyền bá chúng hành tri  
**KHẢ** hành khả đạt, tâm khai ngộ  
**THI** đồ Kỳ Ba, bảng hổ ghi.

(II) **THUẦN** bởi chuyên cần, chẳng khó đâu!  
**DANH** nhân cũng lấy Nhẫn làm đầu  
**PHƯƠNG** trời nào cũng chung nguyên lý  
**TRI** thức hành thông mới giải sâu  
**HẬU** vận thiện lành nhờ khổ luyện  
**THẾ** thời thay đổi chẳng bao lâu  
**KHẢ** năng tự hành là tự cứu  
**THI** triển công phu đạt sở cầu.

(III) **THUẦN** dưỡng tánh tình tâm mới yên  
**DANH** sư đã dạy gắng truy nguyên  
**PHƯƠNG** châm Nhẫn Nhục là nền tảng  
**TRI** giác tự tâm ấy sĩ hiền  
**HẬU** sự tốt nhờ siêng Niệm Phật  
**THẾ** hanh thông bởi hạnh trung kiên  
**KHẢ** năng phát triển mình chân lý  
**THI** thổ hành thâm đặc hiện tiền.

(IV) **THUẦN** dương thoát tục, một công trình  
**DANH** Phật niệm thường mở tánh linh  
**PHƯƠNG** pháp công phu, năng luyện tập  
**TRI** hành hiệp nhất, đạt quân bình  
**HẬU** lai truyền bá cứu đời khổ  
**THẾ** giới nhờ tu dưỡng thái bình  
**KHẢ** dĩ dựng xây Ngươn Thánh Đức  
**THI** hành Chơn Pháp khắp quần sinh.

#### **THIÊN TÂM**

(T/Đ Phú-Nhuận)

=====

#### **Thanh Tịnh – Khí Hậu – Nhiệt Tình**

Kệ: Thanh tịnh ta về ở cõi xưa  
Khí thanh êm dịu lặng như tờ  
Tịnh hậu chơn tình ban phát rãi  
Nhiệt tình thông cảm tiến từ giờ

Thơ: Nhiệt tình đem đạo triển khai  
Giúp người tu học đôi mài siêng năng  
Thanh tịnh cùng học cùng bàn  
Khí hậu thay đổi người an ta hòa

Nhiệt tình cho hợp ý cha  
Thanh tịnh sớm đạt chữ hòa trong tâm  
Khí hậu dịu mát đẹp xinh  
Nhiệt tình thanh tịnh do mình dựng xây

Muôn đời ngàn kiếp gắng ghi  
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy không quên  
Một lòng tu tiến bước lên  
Trở về quê cũ vững bền công phu

Trời xoay đất chuyển đắp bù  
Cho con tu được chữ nhu chữ hòa  
Nhẫn nhục con có thiết tha  
Bên này bờ giác con qua cuộc trần  
Lời vàng ta đã bình phân  
Phần con tu học phải lần phải đi  
Học đạo phải đúng tùy nghi  
Trong ngoài sửa đổi đẹp thì con ngoan  
Xinh tươi hình vóc đàng hoàng  
Điểm kia sửa đẹp con đàng thẳng thiên  
Mối giềng là đó đừng quên  
Công phu thứ nhất lập nền đi ra  
Công quả phải lập mới là  
Tổ lòng kính mến đạo cha trên trời  
Công trình phải có con ơi  
Hạnh đức phải đạt đúng thời con tu  
Trong ngoài khai mở an vui  
Nhiệt tình thanh tịnh khí hòa Hậu Thiên  
Qui hườn tu đạt Nhất Nguyên  
Tiên thiên hội tụ dứt niềm trần ai

Nam Mô A Di Đà Phật  
Trần Hồng Lâm  
Le Tampon 22/03/2003 23:30

### **KÍNH THƯƠNG THẦY**

Tâm con kính trọng thương Thầy  
Bên Thầy con thấy tâm này bình an  
Bên Thầy con thấy nhẹ nhàng  
Bên Thầy con thấy bàng hoàng thức tâm  
Bên Thầy thốn thức âm thầm  
Bên Thầy soi sáng sửa lầm sửa sai  
Bên Thầy tâm nguyện cho ai?  
Cùng chung hành pháp kiếp này cùng tu  
Một lòng tu học giải mù  
Giải duyên, giải nghiệp, giải ngu tại trần  
Dù cho vấp ngã bao lần  
Đứng lên dũng chí góp phần dựng xây  
Không còn gió bão mưa mây  
Ơn Thầy cứu độ, theo Thầy quyết tu  
Thầy ơi! Con dại khờ ngu  
Xin Thầy tha thứ, nguyện tu theo Thầy./.  
Thiền Lu  
(Cali, 20/02/2003)

---

### **HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN**

Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ đạo hữu Phan Thi Thanh Vân, ông Phan Thái Hương vừa từ trần ngày 4/04/2003, vào lúc 1 giờ 15 sáng tại Paris, thọ 86 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.  
Xin cảm ơn quý đạo hữu

---

